

MIC MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : ไทยโพสต์	59505593
Date : 14 พ.ย. 2559 Page : 3	No :

สกลนครฮือต้านโรงงานน้ำตาล อภัยศนักวิชาการรับใช้นายทุน

สกลนคร ● เมื่อวันอาทิตย์ มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญในการคัดค้านโรงงานน้ำตาลบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ในพื้นที่ จ.สกลนคร โดยล่าสุดมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร กับบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 2 ก.ย.59 โดยรองศาสตราจารย์วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 450/2559 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 และคำสั่งที่ 452/2559 ผู้มีอำนาจผูกพันต่อบันทึกข้อตกลงฉบับนี้กับฝ่ายหนึ่ง บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร) โดยนางชนิดา อัญญาธร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย กับบริษัท นิลิต เกษตรกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และเสริม

สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย การบริหารจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน พัฒนางานด้านเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรและที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น อาทิ อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและพลังงาน ชีวมวล อุตสาหกรรมเอทานอล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง โดยในการดำเนินการให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการและกิจการอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่สิ่งที่น่าสนใจในขอบข่ายความร่วมมือในบันทึกดังกล่าวคือ ในส่วนของฝ่ายบริษัทสนับสนุนทุนการวิจัยและส่วนอื่นๆ ของโครงการวิจัย และฝึกอบรม ขณะที่ฝ่ายมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิชาการ วิจัย และบริหารวิชาการตามวัตถุประสงค์ หรืองานด้านอื่นๆ ในกิจกรรมความร่วมมือที่เกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือ วิทยาศาสตร์อำนวยความสะดวกให้นักวิจัย และสนับสนุนพัฒนาบุคลากรของบริษัทเกษตรกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานอันเกิดจากการศึกษา

และการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน

ขณะที่นายเศรษฐีวัช ภรณ์ เอียดแก้ว ตัวแทนภาคประชาชน จ.สกลนคร กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงระหว่าง ม.เกษตรศาสตร์กับทุนน้ำตาล รวมทั้งการตั้งคณะกรรมการของทั้งสองฝ่ายเองโดยไม่มีภาคประชาชนมีส่วนร่วม เรียกได้ว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะเป็นการตรวจสอบกันเอง ซึ่งท้ายที่สุดผลประโยชน์ก็ตกอยู่ที่โรงงานน้ำตาลทั้งหมด

“บันทึกนี้เอื้อประโยชน์ส่วนใหญ่ผู้ฝังเดียวคือฝังทุนน้ำตาล ชาวบ้านในพื้นที่ ประชาชนจังหวัดสกลนครจะต่อสู้ออกมาเคลื่อนไหวเปิดเผยข้อมูลให้ความรู้กัน เพราะนี่เป็นการขัดกันของนโยบายรัฐ ซึ่งจังหวัดสกลนครบูรรม เวชนครตามแนวนโยบายรัฐมาตลอด แต่ขณะนี้รัฐกลับส่งเสริมอุตสาหกรรม ทำให้มีโรงงานน้ำตาลเกิดขึ้น มันกลายเป็นการขัดกันของนโยบายรัฐซึ่งไม่ได้สร้างการพัฒนาในพื้นที่หรือประชาชนได้ประโยชน์ แต่มันกลับเป็นการสร้างความแตกแยกให้ประชาชนในพื้นที่” นายเศรษฐีวัชกล่าว

เขาระบุด้วยว่า ที่นำมาฝ่ายโรงงานให้ข้อมูลฝ่ายเดียว แทนที่สถาบันวิชาการในท้องถิ่นอย่างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จะทำหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านให้สมกับเป็นสถาบันวิชาการในพื้นที่ แต่กลายเป็นการทำงานเพื่อสงวนสิทธิ์ผลประโยชน์สำหรับโรงงานเท่านั้น แม้โรงงานจะสนับสนุนส่วนหนึ่งในการทำงานวิจัย แต่มหาวิทยาลัยเองก็ต้องสำนึกในฐานะว่าได้รับภาษีจากประชาชน กินเงินเดือนจากภาษี เพื่อทำงานที่สร้างประโยชน์ต่อคนในพื้นที่โดยส่วนรวมและประเทศ มิใช่รับใช้ทุนน้ำตาลซึ่งถือว่ามีอำนาจต่อคน สกลนครที่ไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ชาวบ้านกลุ่มคนรักน้ำอูน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เตรียมยื่นหนังสือถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ทบทวนข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยระบุว่า เอื้อประโยชน์บริษัทเอกชน ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและใช้สถาบันวิชาการในพื้นที่เป็นเครื่องมือให้นายทุน.